



# เอกสารข่าวต่างประเทศ

## FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail [interinfodiv@gmail.com](mailto:interinfodiv@gmail.com)

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

### ประมวลข่าวต่างประเทศ

#### ๑. ประเทศนิวซีแลนด์

- นิวซีแลนด์เลื่อนแผนเปิดพรมแดนอีกครั้ง เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

#### ๒. ฮ่องกง

- การเลือกตั้งฮ่องกงก่อให้เกิดปฏิกิริยากับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศ G7

๑. ประเทศนิวซีแลนด์ : นิวซีแลนด์เลื่อนแผนเปิดพรมแดนอีกครั้ง เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส โอมิครอน

นิวซีแลนด์ได้เลื่อนแผนการเปิดพรมแดนออกไปใหม่จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วยกังวลถึงการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนทั่วโลก นิวซีแลนด์เพิ่งเริ่มผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่เข้มงวดที่สุดในโลก รวมถึงข้อจำกัดด้านพรมแดนระหว่างประเทศที่ได้ค่อยๆ ผ่อนคลายลงตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกประเทศได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ นายคริส ฮิปกินส์ รัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบเรื่องโควิด-๑๙ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในเมืองเวลลิงตันว่า เดิมตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ชาวนิวซีแลนด์ในออสเตรเลียสามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว แต่ตอนนี้จะถูกระงับไว้ก่อนจนกว่าจะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เนื่องจากมีหลักฐานชัดเจนที่บ่งชี้ว่า โอมิครอนเป็นสายพันธุ์โควิดที่ติดต่อได้รวดเร็วมาก โดยยอมรับว่าเป็นที่น่าผิดหวังที่จะทำให้แผนวันหยุดยาวของประชาชนต้องมีการเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งสำคัญคือต้องมีความชัดเจนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เสียตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาพิจารณาแผนอื่นแทน มาตรการดังกล่าวเป็นการระวังป้องกัน เนื่องจากยังไม่ชัดเจนว่า โอมิครอนทำให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงขนาดไหน รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสุขภาพก็ยังไม่ทราบแน่ชัด

ทางการนิวซีแลนด์ยังระบุว่าระยะเวลาในการกักตัวในสถานพยาบาลของของรัฐจะเพิ่มขึ้นจากหนึ่งสัปดาห์เป็น ๑๐ วัน แต่ข้อกำหนดในการทดสอบการหาเชื้อก่อนเดินทางเข้านิวซีแลนด์ได้ลดลงจาก ๗๒ ชั่วโมงเป็น ๔๘ ชั่วโมง สายการบินแห่งชาตินิวซีแลนด์ได้ยกเลิกเที่ยวบิน ๑๒๐ เที่ยวบิน เนื่องจากมาตรการนี้ ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารประมาณ ๒๗,๐๐๐ คน ทั้งนี้ มีรายงานว่านิวซีแลนด์มีผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอน จำนวน ๒๒ คน ซึ่งทั้งหมดอยู่ในสถานที่กักตัว และไม่มีรายงานการแพร่ระบาดในชุมชนแต่อย่างใด

ที่มา <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/new-zealand-delays-re-opening-plans-over-omicron-concerns-2021-12-21/>

๒. ฮ่องกง : การเลือกตั้งฮ่องกงก่อให้เกิดปฏิกิริยากับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศ G7

รัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มประเทศ G7 ได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการเลือกตั้งครั้งล่าสุดของฮ่องกงเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคมที่ผ่านมา ฮ่องกงจัดทำผลสำรวจเกี่ยวกับสถานะบัญญัติเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่การปฏิรูปการเลือกตั้งซึ่งดำเนินการภายใต้การนำของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน โดยสื่อจีนรายงานว่า ผู้สมัครที่สนับสนุนปักกิ่งได้กวาดที่นั่งทั้งหมดเหลือไว้เพียงที่นั่งเดียว ทั้งนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มประเทศ G7 ได้ออกแถลงการณ์ร่วมเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม โดยแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อองค์ประกอบของประชาธิปไตยที่เสื่อมถอยลงในระบบการเลือกตั้งของฮ่องกง พวกเขากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งที่นำมาใช้เมื่อต้นปีนี้ได้บ่อนทำลายการปกครองตนเองที่มีความเข้มแข็งของฮ่องกงภายใต้หลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” พวกเขาได้ตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรวมถึงการลดจำนวนที่นั่งจากการเลือกตั้งโดยตรงด้วย นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการเลือกตั้งใหม่ที่จำกัดการเลือกผู้สมัครให้มีจำนวนน้อยลง กลุ่มรัฐมนตรี G7 เรียกร้องให้ทางการจีนและฮ่องกงยุติการกดขี่โดยไร้เหตุผลกับผู้ที่ส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตย ปกป้องสิทธิและเสรีภาพ

ที่มา [https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20211221\\_10/](https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20211221_10/)